

บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	:	การศึกษาพฤติกรรมการเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของ นักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	:	นางสาวอรุณศรี ทองรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ดร.พิสิษฐ์ ชารพิพัฒน์
วันที่อนุมัติผลงาน	:	มกราคม 2548
จำนวนหน้า	:	55 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มุ่งศึกษา “ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ” เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำแนวความคิด พฤติกรรมของนักลงทุน และผลที่ได้รับ ไปปรับปรุงพัฒนาการวางแผนให้พอใจกับความต้องการของนักลงทุน เพื่อให้เกิดคุณภาพ และสร้างความมั่นใจในการลงทุนสูงสุดแก่นักลงทุน

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจาก ประชากร ขนาดตัวอย่างที่ใช้จำนวน 300 ชุด โดยการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าความถี่ สถิติเชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐานใช้ค่าไคสแควร์ (Chi – square: χ^2)

นักลงทุนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 ปี เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพ โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวระหว่าง 25,000 - 30,000 บาท อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นักลงทุนส่วนใหญ่ชอบลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์พลังงานมากที่สุด เหตุผลที่ชอบลงทุน เพราะปริมาณ ซื้อ - ขายมาก ใช้เงินที่ลงทุนซื้อ - ขาย หุ่นเฉลี่ยต่อครั้งที่มีการซื้อ - ขาย ประมาณต่ำกว่า 100,000 บาท ในหนึ่งสัปดาห์ซื้อ - ขายหุ้น ประมาณ 1 - 5 ครั้ง ระยะเวลาที่ถือครองหลักทรัพย์

ประมาณ 1 - 3 วัน ลักษณะการซื้อ - ขายหลักทรัพย์เป็นแบบวันต่อวัน เหตุผลที่เข้ามาลงทุนในครั้งแรก เนื่องจากการตัดสินใจเอง แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนมาจากเงินออม เหตุผลที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะ กำไร องค์กรประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ - ขายหุ้น คือ ข้อมูลและคำแนะนำจากโบรกเกอร์ วิธีชำระค่าบริการหลักทรัพย์ใช้วิธีหักผ่านบัญชีธนาคาร วิธีการซื้อ - ขายหลักทรัพย์โดยการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทค้าหลักทรัพย์ในห้วงคำ มีจำนวนบัญชีซื้อ - ขาย หลักทรัพย์ประจำ 1 บริษัท ปัจจัยทางเทคนิคที่ช่วยในการวิเคราะห์ คือ ราคาที่ซื้อ - ขาย กันในอดีต และปัจจัยพื้นฐานดูจากระดับราคาน้ำมัน

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย พฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่วงระยะเวลาที่ภาวะการณ์ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในประเทศ มาตรการทางการเงินที่ปล่อยมากเกินไปของธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากเกินไป ภาวะการณ์ทางการเมืองในประเทศ น้ำมันราคาสูง ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง และปัจจัยอื่นที่น่าจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักลงทุน